



ประกาศคณะกรรมการสรรหา
สภรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกัด
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2565

ตามที่คณะกรรมการสรรหา ได้มีประกาศลง วันที่ 13 กันยายน 2565 เปิดรับสมัครสมาชิกที่ประสงค์
จะสมัครเข้ารับการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2565 ระหว่าง
วันที่ 19 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2565 นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาได้ตรวจสอบคุณสมบัติ และหลักฐานของสมาชิกที่สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง
แล้ว ปรากฏว่ามีสมาชิกที่สนใจสนใจสมัครและมีคุณสมบัติครบถ้วน จำนวน 11 ราย จึงขอประกาศรายชื่อ
และหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง ดังนี้

รายชื่อผู้สมัครประธานกรรมการ

ลำดับที่	ชื่อผู้สมัคร	สังกัด	หมายเลขผู้สมัคร
1	นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส	ข้าราชการบำนาญ	1

รายชื่อผู้สมัครกรรมการดำเนินการ

ลำดับที่	ชื่อผู้สมัคร	สังกัด	หมายเลขผู้สมัคร
1	น.ส.อาคิระ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	1
2	นายอรรถพร วงศ์อินทร์	สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	2
3	น.ส.พิริชญ์ศาย์ แก้วกฤษโท	สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	3
4	พันจ่าเอกพรศักดิ์ เกียรติคุณ	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	4
5	ว่าที่ร้อยโทภาณุพงศ์ ดีใจ	สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	5
6	นางสุรีย์รัตน์ อามฤคขจร	ข้าราชการบำนาญ	6
7	นายโอวาท ยิ่งลาภ	กรมการข้าว	7
8	น.ส.ณัฐชาสิตา สังข์โสภณ	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	8
9	นางอารีย์ ธีระดำรงตระกูล	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	9
10	น.ส.รมณา ทีบแก้ว	สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	10

อนึ่ง...

อนึ่ง ในการเลือกตั้งครั้งนี้ สมาชิกแต่ละคนสามารถเลือกประธานกรรมการได้ 1 คน และกรรมการดำเนินการ
ได้ไม่เกิน 9 คน ดังนี้

1 ประธานกรรมการ ผู้สมัครหมายเลข 1	จำนวน 1	ตำแหน่ง
2 ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ผู้สมัครหมายเลข 1, 8, 9	จำนวน 2	ตำแหน่ง
3 ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้สมัครหมายเลข 2, 3, 5, 10	จำนวน 4	ตำแหน่ง
4 ผู้แทนข้าราชการบำนาญ, สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ผู้สมัครหมายเลข 6	จำนวน 1	ตำแหน่ง
5 ผู้แทนองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ผู้สมัครหมายเลข ว่าง	จำนวน 1	ตำแหน่ง
6 ผู้แทนสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ อาหารแห่งชาติ, กรมหม่อนไหม, กรมการข้าว ผู้สมัครหมายเลข 4, 7	จำนวน 1	ตำแหน่ง

ทั้งนี้ สำหรับการสรรหาผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 4 ตำแหน่ง และ
ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จำนวน 2 ตำแหน่ง คณะกรรมการสรรหาได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่
29 กันยายน 2565 กำหนดวิธีการเข้าสู่ตำแหน่ง เพื่อให้ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งอยู่ในตำแหน่งได้ตามระยะเวลา
ที่เหลืออยู่ของกรรมการคนเดิมที่ตนแทน โดยใช้วิธีการเรียงลำดับคะแนนสรรหาที่ได้รับจากมากไปน้อย ตามลำดับ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2565

(นายประภากร อินทโสภะ)

ประธานคณะกรรมการสรรหา

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกัด